

Phòng Đa khoa Hồng Cường đã được Sở Y Tế TP.HCM cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh da liễu. Quy trình thăm khám và điều trị bệnh khoa học, cùng những dịch vụ y tế chất lượng của phòng khám đã mang tới sự thoải mái và hài lòng cho người bệnh, giúp người bệnh nhanh chóng đẩy lùi những triệu chứng bệnh về da, đảm bảo tính thẩm mỹ, giúp người bệnh tự tin hơn.



PHÒNG KHÁM DA LIỄU TỐT TẠI TP.HCM

CÓ UY TÍN VÀ CHUYÊN MÔN CAO

Hotline 028 7308 8280



Những hạng mục khám chữa bệnh da liễu tại phòng khám Hồng Cường có thể kể đến như: Điều trị sần cục, bớt sùi, dày sừng da dầu, dày sừng ánh sáng... bằng đốt điện; Điều trị sẹo lõm bằng TCA...

Hoạt động với phương châm “Vì sức khỏe của người bệnh”, Phòng khám Đa khoa Hồng Cường đã và đang nỗ lực không ngừng và ngày càng phát triển vững mạnh, thu hút đông đảo bệnh nhân không chỉ ở TP.HCM mà những người bệnh tại các tỉnh thành lân cận tìm đến thăm khám và điều trị các vấn đề về da.

Đại diện Phòng khám Đa khoa Hồng Cường cho biết, dịch vụ y tế tại phòng khám được đánh giá cao bởi các ưu điểm sau:

Đội ngũ nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn: Các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại phòng khám Hồng Cường đều được đào tạo chính quy, có đầy đủ giấy phép hành nghề cùng kinh nghiệm chuyên môn dày dặn trong lĩnh vực da liễu, sẽ chăm sóc sức khỏe người bệnh một cách hiệu quả, giúp đẩy lùi bệnh nhanh chóng, an toàn.

Hệ thống máy móc hiện đại: Phòng khám Hồng Cường thường xuyên cập nhật và đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, được kiểm định chất lượng an toàn trước khi đưa vào khám chữa bệnh, giúp cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh diễn ra nhanh chóng, chính xác và mang lại hiệu quả cao.

Thời gian hoạt động linh hoạt: Phòng khám làm việc cả trong và ngoài giờ hành chính, từ 8h00-20h00, xuyên suốt không có ngày nghỉ, kể cả cuối tuần hay ngày lễ, ngày Tết. Chính vì vậy mà người bệnh sẽ dễ dàng đặt lịch thăm khám. Đặc biệt, những bệnh nhân như công nhân, nhân viên văn phòng, công chức... phải làm việc vào giờ hành chính thì có thể đăng ký thăm khám ngoài giờ mà chi phí vẫn không đổi.

Dịch vụ khám nhanh, không chờ đợi: Một ưu điểm nổi bật khi đến với phòng khám Hồng Cường đó chính là bệnh nhân không cần phải làm các thủ tục rườm rà hay phải lấy số, xếp hàng chờ đợi lâu. Thay vào đó, người bệnh sẽ được chủ động lựa chọn thời gian thăm khám khi đặt hẹn trước, được nhân viên y tế hướng dẫn vào khám ngay mà không cần chờ đợi. Các thủ tục hành chính đều được nhân viên hướng dẫn tận tình nên không mất nhiều thời gian, tiện lợi cho bệnh nhân.

 **PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
HỒNG CƯỜNG**

**THĂM KHÁM & ĐIỀU TRỊ
BỆNH DA LIỄU**

*Điều trị các bệnh da liễu
Vì sức khỏe và làn da của bạn!*

Hotline : **028 7308 8280**

CHẤT LƯỢNG CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG

Phòng khám Đa khoa Hồng Cường đang thực hiện mục tiêu "phát triển bền vững và hướng tới trở thành phòng khám có dịch vụ y tế chuyên nghiệp và tốt nhất". Thế nên đến đây, bạn sẽ nhận thấy những ưu điểm uy tín về dịch vụ và cả con người, cụ thể như:

► Chất lượng về cơ sở vật chất hiện đại của phòng khám

Hiểu được sự mệt mỏi, lo lắng của bệnh nhân khi phải đối mặt với bệnh tật và khi phải đi khám chữa bệnh nên yếu tố đầu tiên phòng khám quan tâm là tạo dựng không gian khám chữa bệnh thoải mái, tiện nghi, ổn định tạo tâm lý và sự yên tâm cho bệnh nhân suốt quá trình điều trị.

Phòng khám xây dựng theo quy mô lớn, có đầy đủ các phòng chức năng như: phòng khám, phòng điều trị, phòng tiểu phẫu, phòng xét nghiệm, phòng nghỉ dưỡng, phòng cấp phát thuốc... để phục vụ tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh.

Bệnh nhân cũng có thể an tâm về yếu tố vô trùng, khử khuẩn sạch sẽ, cẩn thận trước khi đưa vào điều trị, hỗ trợ chẩn đoán chính xác, hạn chế các rủi ro y tế cũng như viêm nhiễm chéo khi điều trị.

► **Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế làm nên sự chất lượng của phòng khám**

Các bác sĩ khám chữa bệnh tại đây với phương pháp "đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu" nên những người thầy y đức tại Hồng Cường luôn đề cao trách nhiệm và tinh thần. Bên cạnh đó là không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề, kiến thức chuyên môn; chia sẻ các liệu pháp điều trị một cách chính xác, hiệu quả.

Ngoài việc điều trị, thì các bác sĩ tại đây cũng có vai trò trong việc ổn định tâm lý bệnh nhân, luôn lắng nghe những mong mỏi và nguyện vọng của bệnh nhân, luôn có sự thấu hiểu để giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn bệnh tật, chăm sóc đến khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn.

► **Chất lượng trong từng phương pháp chữa trị hiệu quả, tối ưu, tiết kiệm thời gian chi phí**

Phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng trong công tác chữa bệnh thành công tại phòng khám Hồng Cường. Nhiều bệnh nhân chữa trị tại đây khỏi bệnh với tỷ lệ cao, đánh giá tích cực đến phòng khám, đây cũng là sự thành công lớn của phòng khám.

Các phương pháp tại đa khoa Hồng Cường không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh thời gian phục hồi sức khỏe, ngăn ngừa tái phát. Đó là sự phát huy công dụng của việc điều trị nội khoa; cập nhật và phát triển các kỹ thuật điều trị mới mẻ vào điều trị bệnh lý như: Dao Leep, Oxygen, PPH, HCPT, tiểu phẫu xâm lấn tối thiểu Hàn Quốc...

Sự phục vụ tận tình, chu đáo mang lại chất lượng trong công tác chữa trị, ổn định tinh thần người bệnh. Phòng khám với quy trình tư vấn, đặt hẹn - lấy mã số khám, lập hồ sơ khám bệnh bằng hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến,... để bệnh nhân có thể chủ động sắp xếp công việc, không phải đến sớm chờ đợi, xếp hàng khi đã đặt lịch, tiết kiệm thời gian.

Ngoài ra thì các nhân viên tại phòng khám, các bác sĩ cũng cam kết bảo mật thông tin cho người bệnh, khám chữa bệnh tại đây bạn sẽ được trải nghiệm mô hình riêng tư kín đáo, thoải mái hơn.

► Chi phí khám chữa bệnh hợp lý, rõ ràng

Phòng khám Đa khoa Hồng Cường công khám chữa bệnh bằng cách công khai bảng giá chi tiết về chi phí các hạng mục, đã được Sở y tế kiểm duyệt và thông qua. Trước khi tiến hành bất kỳ bước khám và điều trị nào, bác sĩ cũng sẽ tư vấn cụ thể mức phí dự kiến để bệnh nhân nắm rõ và chủ động đưa ra quyết định, nếu đồng ý mới tiến hành khám và chữa trị, hãy an tâm bởi chi phí không có sự phát sinh kể cả khám ngoài giờ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được tư vấn thêm hoặc có nhu cầu đặt hẹn khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 tphcm

Điện thoại: [\(028\) 73070666](tel:02873070666)

Website: <https://phongkhamdakhoahongcuong.vn/>

Chat Link: <https://phongkhamdakhoahongcuong.vn/seosw>

**Thời gian làm việc : Đã đến lúc bạn phải có mặt ở đó từ 08:00 đến 20:00
(bao gồm Lễ Lễ, Tết).**